



# การสร้างวัฒนธรรม NO GIFT POLICY

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



โรงเรียนบ้านคำห้วยช่างโนนตุ่นป่ามะนาว

อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑



การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  
โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตู่ป่ามะนาว

๑. โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตู่ป่ามะนาวมีการประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และFacebook ของโรงเรียน



ประกาศโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตู่ป่ามะนาว  
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตู่ป่ามะนาว ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และแนวทางที่เหมาะสมให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามแผนปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อเป็นการแสดงเจตนากรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอประกาศว่าโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตู่ป่ามะนาวเป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อคุณพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้ง กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางธราภรณ์ จิตรสม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตู่ป่ามะนาว





## ประกาศเจตจำนงสุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริตโรงเรียนบ้านคำห้วยช้างโนนตุนป่ามะนาว ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารโรงเรียน

More...



## โรงเรียนบ้านคำห้วยช้างโนนตุนป่ามะนาว

โรงเรียนบ้านคำห้วยช้างโนนตุนป่ามะนาว งดรับ งดให้ ของขวัญ รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใด เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมต่างๆ อย่างโปร่งใส

More...



 **โรงเรียนบ้านคำห้วยช้างโนนตุนป่ามะนาว**  
1 ชม. · 🌐

" NO GIFT POLICY งดรับ งดให้ของขวัญ " ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านคำห้วยช้างโนนตุนป่ามะนาว งดรับของขวัญจากบุคลากร หรือหน่วยงานภายนอก โดยขอรับความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพรหรือสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต



**NO GIFT POLICY**

**งดรับ งดให้ของขวัญ**

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร  
โรงเรียนบ้านคำห้วยช้างโนนตุนป่ามะนาว  
งดรับของขวัญจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก  
โดยขอรับความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพรหรือสื่อออนไลน์  
เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต



๒. การจัดประชุมนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้กับ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว



๓. การจัดประชุมนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้กับ คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว





๔. โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนต่วนป่ามะนาวมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ในสถานศึกษา เช่น บริเวณห้องพักครู ห้องสำนักงาน และสถานที่ต่าง ๆ ที่มีมาติดต่อขอใช้บริการให้เห็นชัด เป็นต้น



ติดป้ายประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy



**โรงเรียนคำห้วยช้างโนนตุนป่ามะนาว**  
**อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น**  
**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑**